



## ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

### เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของงานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การดำเนินคดีแพ่ง อาญา คดีปกครอง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ สัตตรส นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

๑. กรณีมีการตรวจพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยตนเอง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่พบเห็น รายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของตนโดยเร็วพร้อมระบุการกระทำ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ พยานแวดล้อม ให้ชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่พิจารณาสั่งการ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หากเห็นว่ามีมูลการกระทำผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยเร็ว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ หากเป็นความผิดทางอาญาให้รวบรวมหลักฐานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนประจำท้องที่ และหากเป็นกรณีทุจริตเกี่ยวกับการเงินให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดโดยเร็ว และให้รายงานต่อผู้กำกับดูแล ผู้ตรวจการแผ่นดินตามระเบียบเป็นระยะ

ห้ามแต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยซ้ำอีก

๓. กรณีมีการชี้มูลโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งให้เทศบาลดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง อาญา ในส่วนการดำเนินการทางวินัยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเร็ว โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซ้ำอีก

กรณีเป็นการชี้มูลโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการทางวินัย ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก ให้ใช้สำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นสำนวนการดำเนินการทางวินัย ให้นายกเทศมนตรีพิจารณากำหนดโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานต่อ ก.ท.จ.ขอนแก่นตามประกาศ ก.ท.จ. และรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑๕ วัน และรายงานต่อเนื่องจนกว่า ก.ท.จ.ขอนแก่นจะมีมติ และนายกเทศมนตรีออกคำสั่งลงโทษตามมติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ให้รายงานการลงโทษอีกครั้ง

๔. การพิจารณาโทษ ให้นำแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน มาใช้เป็นแนวทางใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดโทษ หากเป็นกรณีการทุจริตให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยเคร่งครัด

๕. การแจ้งผลในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ร้องเรียนให้มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ และเมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ การแจ้งต้องระบุทั้ง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลการพิจารณาให้ครบถ้วน ทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

ประกาศ เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่



## ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

### เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพื่อให้มีกระบวนการกำกับกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีขั้นตอนการติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ สัตตรส นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถือปฏิบัติ ดังนี้

#### ๑. ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๑.๑ กรณีมีการร้องเรียนโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา ผ่านช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เฟสบุ๊ก, เว็บไซต์, ศูนย์ดำรงธรรม, E-MAIL, ไปรษณีย์) โดยยังไม่ปรากฏพยานหลักฐาน ให้รับทำการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การสืบสวนต้องดำเนินการโดยทางลับ ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

๑.๒ กรณีมีการร้องเรียนโดยไม่ปรากฏตัวผู้กล่าวหา ผ่านช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (เฟสบุ๊ก, เว็บไซต์, ศูนย์ดำรงธรรม, E-MAIL, ไปรษณีย์) แต่ระบุตัวผู้ถูกกล่าวหา ถ้ามีหลักฐานหรือพฤติกรรมเพียงพอที่จะทำการสืบสวน ให้รับทำการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การสืบสวนต้องดำเนินการโดยทางลับ

๑.๓ เมื่อการสืบสวนแล้วเสร็จให้รับรายงานต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ หากเห็นว่ามีมูลการกระทำผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยเร็ว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนการพิจารณาให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด

๓. ขั้นตอนการพิจารณาโทษ เพื่อความเป็นธรรมให้นำแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน มาใช้เป็นแนวทางใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดโทษ หากเป็นกรณีการทุจริตให้ถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยเคร่งครัด

๔. ขั้นตอนการแจ้งผล ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ร้องเรียนให้มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ และเมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ การแจ้งต้องระบุทั้ง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลการพิจารณาให้ครบถ้วน

ประกาศ เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่